



# ข่าวกระทรวงการคลัง

กรมการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทรศัพท์ 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

ฉบับที่ 76/2546

วันที่ 8 ตุลาคม 2546

## การปรับเพิ่มระดับเครดิตของประเทศไทย โดยบริษัท Standard & Poor's

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า Standard & Poor's บริษัทจัดอันดับเครดิตชั้นนำของโลกได้ประกาศแถลงข่าวผลการวิเคราะห์เครดิตของประเทศไทยในวันพุธที่ 8 ตุลาคม 2546 เวลา 9.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจัดระดับเครดิต (Rating Committee) ได้ปรับเพิ่มระดับเครดิตตราสารหนี้ของประเทศไทยขึ้น 1 ระดับ (1 notch) สำหรับตราสารหนี้ทุกประเภท โดยได้ปรับเพิ่มระดับเครดิตตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Credit Rating) จากระดับ **BBB-** เป็น **BBB** สำหรับตราสารหนี้ระยะยาวและจากระดับ **A-3** เป็น **A-2** สำหรับตราสารหนี้ระยะสั้น และตราสารหนี้สกุลเงินบาท (Local Currency Credit Rating) จากระดับ **A-** เป็น **A** สำหรับตราสารหนี้ระยะยาว และจากระดับ **A-2** เป็น **A-1** สำหรับตราสารหนี้ระยะสั้น โดยมีแนวโน้มของเครดิตในระดับที่เป็นบวก (Positive Outlook) สำหรับเหตุผลของการปรับเพิ่มระดับเครดิตดังกล่าวเป็นผลมาจากสถานะทางด้านการคลังที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและความแข็งแกร่งของสถานะด้านต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. สถานะการคลังที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยรัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายทางด้านสังคม (Social Agenda) ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะด้านการคลังของประเทศ การขาดดุลทางการคลังได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 2546 รัฐบาลจะขาดดุลงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 1 ของ GDP ดังนั้น จึงเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถนำงบประมาณเข้าสู่จุดสมดุลได้เร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2551 นอกจากนี้ หนี้สาธารณะต่อ GDP เฉพาะในส่วนหนี้โดยตรงของรัฐบาล ยังคาดว่าจะลดต่ำลงเพียงร้อยละ 35 ของ GDP เท่านั้น

2. ทางด้านภาคต่างประเทศ ดุลการชำระเงินได้ปรับตัวดีขึ้น ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศเจ้าหนี้สุทธิ (Net External Creditor) นอกจากนี้ การที่ประเทศมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 และในปีนี้ก็เกินดุลถึงร้อยละ 6 ของ GDP ดังนั้น จึงคาดว่า ภายในสิ้นปี 2546 ทุนสำรองระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึงร้อยละ 350 หรือมีทุนสำรองระหว่างประเทศเป็น 3.5 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นทั้งหมด

3. อย่างไรก็ตาม S&P เห็นว่า ยังมีปัจจัยที่น่าเป็นห่วง 2 ด้าน ได้แก่ ปัญหานี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคสถาบันการเงิน และธนาคารพาณิชย์ ถึงแม้ว่า ระดับหนี้ของธุรกิจเอกชนจะลดลง แต่ระดับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Asset) ในระบบ ยังคงอยู่ในระดับที่สูงถึงร้อยละ 30 ของยอดสินเชื่อรวม โดยหากพิจารณาจากมาตรฐานสากล ซึ่งไม่นับรวมสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ถูกโอนไปไว้ในบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (Thai Asset Management Company- TAMC) แล้ว ยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีการสำรองหนี้สูญไว้แล้ว (Loan Loss Provision) นอกจากนี้กฎหมายที่เกี่ยวกับการล้มละลาย (Bankruptcy Law) และการบังคับขายทรัพย์สิน (Foreclosure Law) ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

เรื่องที่สองที่ S&P แสดงความเป็นห่วง คือ การใช้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาระผูกพันในอนาคต โดยหากพิจารณาเป็นรายโครงการแล้ว เห็นว่าเป็นจำนวนที่ไม่สูงนัก แต่หากเศรษฐกิจมีการชะลอตัวในระยะปานกลางก็อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการคลังของรัฐบาลได้

4. S&P สรุปว่า หากรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างอย่างจริงจัง โดยใช้ความเข้มแข็งทางการเมืองที่มีอยู่ และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว จะสามารถนำไปสู่การสร้างเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถลดภาระทางการคลังในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคสถาบันการเงิน และยกระดับความน่าเชื่อถือของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม มุมมองทางด้านเครดิตอาจปรับให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable Outlook) หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการคลังหรือภาคสถาบันการเงินที่มีนัยสำคัญ

---